

NEWSLETTER

December 2023 VOL.231

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน "สมุดทำมือจากผ้าทอ 3 บุรี"



พศ.ดร.กัญญา บาร์นทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน "สมุดทำมือจากผ้าทอ 3 บุรี" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และได้ความอนุเคราะห์พื้นที่จัดงานจากคณะผู้บริหารของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ร่วมการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการทำสมุดทำมือจากผ้าทอ

ของจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี โดยนำผ้าทอมาประยุกต์ใช้ในการทำปกสมุด ให้สามารถนำไปจัดจำหน่าย หรือมอบเป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ้าทอของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ซึ่งผ้าทอที่นำมาใช้ในครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดลพบุรีเป็นผ้าทอมัดหมี่ที่ผลิตโดยกลุ่มสตรีผ้าทอบ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, ผ้าของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา ซึ่งผลิตโดยกลุ่มผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา บ้านบางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และผ้าของจังหวัดสระบุรีเป็นผ้าทอบ้านมงคลที่ผลิตโดยกลุ่มอาชีพสตรีวัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วงบอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณกัทย์รัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ, คุณอัญชลี เขื่อนขันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ, คุณพิชญนันท์ พรหมพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี และ คุณราตรี คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขา ลพบุรี วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2566





ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลตามโครงการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินโครงการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลตามโครงการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี และห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2566



บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVENESS OF SUSTAINABLE AND LONG LIFE LIBRARY DEVELOPMENT) ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) (อาคาร 1 ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจัดโดยชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

โครงการเทศกาลภาษานานาชาติประจำปีการศึกษา 2567



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดกิจกรรมประติษฐ์ต้น MINI CHRISTMAS ในโครงการเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น.

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานปีใหม่ 2567 "รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีมังกรทอง"

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานปีใหม่ 2567 "รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีมังกรทอง" ณ บริเวณหน้าอาคารละคะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.

